

ABK 2019

สวัสดิ์คะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อกิตติยาพร (หมีว)

เริ่มตั้งแต่วันถึงญี่ปุ่นเลยละกันเนอะเราก็ไปถึงญี่ปุ่นของวันที่ 4 เมษายนลงจากเครื่องก็ประมาณ 6 โมงเช้าโครตตื่นเต้นเลยเพราะเป็นครั้งแรกที่ไปญี่ปุ่นหลังจากที่ออกจากสนามบินเราก็ได้ขึ้นรถบัสไปที่หอหอกี่จะมาให้เราเลือกก่อนที่จะไปนี่เลือกของฟูจิมาอะเป็นห้องนอน 2 คนพอถึงหอก็เก็บของปูที่นอนเขาก็จะให้เวลาเราถึง 12:30 เพราะบ่ายโมงมีสอบเลือกคลาสที่เหมาะสมกับเรา พอเสร็จวันถัดไปเป็นเสาร์อาทิตย์พอดีก็ไปเที่ยวเลยค้าาเขาบอกที่ไหนดังไปเลยนี่ก็ชินจูกุวันแรกเลยด้วยความที่ไม่รู้ว่าชินจูกุเป็นสถานที่ที่ใหญ่และเปลี่ยนสายรถไฟเยอะมากคนก็เยอะเช่นกันหลงสิคะอะไรแต่ก็ประสบการณ์ดีนะวันอาทิตย์ก็ไม่มีไรที่อยู่ห้องทำความสะอาดกินข้าวนอนพอวันจันทร์เปิดเรียนตื่นเต้นอีกรอบเข้าไปก็มีชาวต่างชาติเยอะเหมือนกันวันแรกก็ได้นั่งข้างคนมองโกเลียแต่เขาก็ดีนะพยายามคุยกับเราแต่เกรงวันแรกเลยที่ได้ B3 ซึ่งเป็นของคนเพิ่งเริ่มเลยมันง่ายมากอะตอนแรกแอฟแลนด์ก็เลยไปขออาจารย์ย้ายคลาสแต่พอฟังที่อาจารย์พูดก็แบบไม่ย้ายดีกว่าคือที่เขาให้อยู่คลาสง่ายเราจะได้พูดเยอะมากๆเขาก็บอกว่ายากกรรมเราไม่มีปัญหาอะแต่เรื่องพูดเราไม่ค่อยได้เลยก็จริงของอาจารย์นะพอเรื่องไปเรื่อยๆเออก็สนุกดีนี่หนาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็เออคิดถึงบ้านมากๆ55แต่พยายามไม่คิดอะไรพอเปิดมาอาทิตย์ที่ 2 ก็เริ่มสนิทกับคนในห้องมากขึ้นเพื่อนน่ารักมากกกกอาจารย์ก็ใจดีคลาสโครตสนุกเล่นเวลาเรียนพอเรียนผ่าน ไป 3 อาทิตย์ก็เออเรายังรู้เรื่องขึ้นนะ สื่อสารกับเขาได้ชื่อของถามนู่นนี่ได้มันได้จริงๆนะเพราะเราได้พูดบ่อยเรียนไปเรื่อยๆไม่อยากกลับบ้านไทยเลยเพราะมันดีมากๆบรรยากาศมามากพอสมควรละพอวันเรียนวันสุดท้ายทุกโครตที่มีนักเรียนไทยญี่ปุ่นก็จะปาร์ตี้กันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆอะ โครตไม่อยากจากที่นี่ไปเลยพอเรียนเสร็จเราก็จะมีไปเจสคือเขาจะให้หัวข้อเราแล้วเราก็เต็มพรีเซ็นตอนแรกแบบกดดันมากกว่าทำไม่ดีแต่พอวันจริงจะมีพรีเซ็น 2 ที่คือที่ ABK กับมหาวิทยาลัยโตโยที่ ABK ก็จะมีแต่เด็กไทยญี่ปุ่นกับอาจารย์ของ ABK เราก็พรีกัน ไปกลุ่มแรก รอบช่วงบ่ายเราก็ไปพรีที่โตโยพรีให้นักศึกษาที่นั่นฟังก็ผ่านไปได้ด้วยดี จากนั้นอาจารย์ก็จะพรีให้เรา 7 วันจะทำอะไรไปไหนก็ได้ก็เลยเลือกไปคูฟูจิไหนก็มาแล้วไปคูหน้อยตอนแรกก็เฉยๆนะพอไปแล้ว โชคดีมากวันฟ้าเปิดพอดีโครตเป็นใจเห็นฟูจิหมดเลยโครตของโครตสวยจนละสายตาไปไม่ได้เลยนั่งดูแบบโง่ๆเป็น 3-4 ชั่วโมงแบบมันดีจริงๆ

พอกลับอาจารย์ก็มีตัวคินี่แลนด์ให้เราก็ไปกันสวยอีกเหมือนกันแต่ถ้าคนชอบอะไรที่มุ้งมิ้งอาจจะชอบนะแต่สวยตัวก็เฉยๆอะเรามากันคูมีอะไรมากมายที่มันดีจริงๆมันดีมากๆเลยแหละกับเวลา 58 วันที่ผ่านไปได้เร็วมากได้ประสบการณ์แปลกๆเยอะเลยก็ไม่มีไรแล้วแหละจบกันแค่นี้เนอะมาลองไป AKB นะแล้วจะติดใจ